



แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔



องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ

อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ

อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

คำกล่าวนำ

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ดำเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ ได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งที่เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะที่ดำเนินการโดยงบประมาณของหน่วยงานอื่นที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ มาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของแต่ละปีงบประมาณ

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ ส่วนราชการทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผนที่ให้ความร่วมมือร่วมใจ ในการจัดทำแผนการดำเนินงานฉบับนี้ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ จักได้นำแผนการดำเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพื่อความผาสุกของประชาชนในท้องถิ่นตำบลคำเลาะต่อไป

อนุมัติ

(ลงนาม)



(นายสุรศักดิ์ ทิพย์โชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลคำเลาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้อง ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลคำเลาะ ทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1	
บทนำ	1
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	2
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	2
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	3
ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม	
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)	6
บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)	9
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	9
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	9
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา	22
แผนงานบริหารงานทั่วไป	22
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	23
แผนงานการศึกษา	23
แผนงานสังคมสงเคราะห์	26
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	27
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	27
แผนงานการเกษตร	28
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย	29
แผนงานบริหารงานทั่วไป	29
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	29
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	32
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	32
แผนงานด้านการเกษตร	32

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ด้านการศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	34
แผนงานบริหารงานทั่วไป	34
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	34
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 ยุทธศาสตร์นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล	35
แผนงานบริหารงานทั่วไป	35
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	37
แผนงานการเกษตร	38
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.๐๒/๑)	
ประเภทครุภัณฑ์	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	39
แผนงานการเคหะและชุมชน	40

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มืองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วง ๕ ปี และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๐๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ ขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ แก่มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลการทำงานนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการถ่ายโอนเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

๑.๓.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๓.๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ ๓ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่าเล่าเรียน ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่าเล่าเรียน และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบล

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลค่าเล่าเรียน และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลค่าเล่าเรียน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และเมื่อ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึง นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่าเล่าเรียน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครง แผนการดำเนินงานจะแบ่ง ออกเป็น ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย

- ๑) บทนำ
- ๒) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ๓) ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน
- ๔) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย

- ๑) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑)
- ๒) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๐๒)
- ๓) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. ๐๒/๑)

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการทำงานไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลค่าเล่าเรียน

๖. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)

แบบ ผด. ๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. ๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐)

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)

แบบ ผด. ๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง.

๒.๓ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. ๐๒/๑)

แบบ ผด. ๐๒/๑ เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ชื่อ อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลคำเสาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1.ยุทธศาสตร์การ พัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน 1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	26	34.67%	4,940,000	37.4 %	กองช่าง
รวม	26	34.67%	4,940,000	37.4 %	
2.ยุทธศาสตร์การ พัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิตและ การศึกษา					
2.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป	1	1.33%	50,000	0.38%	สำนักปลัด
2.2 แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	1	1.33%	50,000	0.38%	สำนักปลัด
2.3 แผนงาน การศึกษา	15	20.00%	6,390,171	48.38%	สำนักปลัด
2.4 แผนงาน สังคมสงเคราะห์	2	2.67%	72,000	0.55%	สำนักปลัด
2.5 แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง ชุมชน	1	1.33%	20,000	0.15%	สำนักปลัด

2.6 แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	1	1.33%	50,000	0.38%	สำนักปลัด
2.7 แผนงาน การเกษตร	1	1.33%	50,000	0.38%	สำนักปลัด
รวม	22	29.32%	6,682,171	50.6%	
3.ยุทธศาสตร์การ พัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบ ชุมชนสังคม และ รักษาความสงบ เรียบร้อย					
3.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป	1	1.33%	500,000	3.80%	สำนักปลัด
3.2 แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	3	4.00%	27,950	0.21%	สำนักปลัด
รวม	4	5.33%	527,950	4.01%	
4.ยุทธศาสตร์.....	-	-	-	-	-
4.1 แผนงาน...					
รวม	-	-	-	-	-
5.ยุทธศาสตร์การ พัฒนา อปท. ที่ 5 ด้านการบริหาร จัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม					
5.1 แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	1	1.33%	13,200	0.1%	สำนักปลัด
5.2 แผนงาน ด้านการเกษตร	4	5.33%	37,400	0.28%	กองส่งเสริม การเกษตร
รวม	5	6.67%	50,600	0.38%	

ยุทธศาสตร์การ พัฒนา อปท. ที่ 6 ด้านการศิลปะ วัฒนธรรมจารีต ประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น					
6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป	1	1.33%	20,000	0.15%	สำนักปลัด
6.2 แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	1	1.33%	42,000	0.32%	สำนักปลัด
รวม	2	2.67%	62,000	0.47%	
ยุทธศาสตร์การ พัฒนา อปท. ที่ 7 ยุทธศาสตร์ นโยบายที่สำคัญ ของรัฐบาล					
7.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป	6	8.00%	90,000	0.68%	สำนักปลัด
7.2 แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	2	2.67%	164,740	1.25%	สำนักปลัด
7.3 แผนงาน การเกษตร	1	1.33%	30,000	0.23%	สำนักปลัด
รวม	9	12%	284,740	2.16%	
ประเภทครุภัณฑ์					
1.1 แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	1	1.33%	25,000	0.19%	สำนักปลัด
1.2 แผนงานการ เคหะและชุมชน	6	8.00%	637,000	4.82%	กองช่าง
รวม	7	9.33%	662,000	5.01%	
รวมทั้งสิ้น	75	100.00%	13,209,461	100%	

2	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ที่ ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 29.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.คำเลาะกำหนด)	200,000	อบต.คำเลาะ	กองช่าง											
3	โครงการก่อสร้างล้อมรั้วพร้อมประตูเหล็กที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างล้อมรั้วพร้อมประตูเหล็กที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ โดยก่อสร้างล้อมรั้วขนาดความสูง 2.30 เมตร ยาวรวม 56.00 เมตร และติดตั้งประตูเหล็ก จำนวน 2 ชุด พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.คำเลาะกำหนด)	150,000	อบต.คำเลาะ	กองช่าง											
4	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน หมู่ที่ 3	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน หมู่ที่ 3 โดยทำการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 108.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.คำเลาะกำหนด)	450,000	บ้านคำบอน หมู่ที่ 3	กองช่าง											

5	<p>โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ โดยทำการถมที่บริเวณหน้าอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 2,005 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.คำเลาะกำหนด)</p>	150,000	<p>อบต.คำเลาะ</p>	<p>กองช่าง</p>												
6	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำมี หมู่ที่ 10 (สายบ้านนายวิรัตน์-ศาลากลางบ้าน)</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำมี หมู่ที่ 10 (สายบ้านนายวิรัตน์-ศาลากลางบ้าน) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 380.00 ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพและป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะกำหนด</p>	200,000	<p>บ้านคำมี หมู่ที่ 10</p>	<p>กองช่าง</p>												

7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ 5 (สายบ้านดงพัฒนา-บ้านคำค้อ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงพัฒนา หมู่ที่ 5 (สายบ้านดงพัฒนา-บ้านคำค้อ) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 760.00 ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพและป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลค่าและกำหนด	401,000	บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ 5	กองช่าง											
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำทิพย์ หมู่ที่ 11 (สายข้างวัดป่าคำน้ำทิพย์-ทางเข้าเมรุวัดป่าคำน้ำทิพย์)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำทิพย์ หมู่ที่ 11 (สายข้างวัดป่าคำน้ำทิพย์-ทางเข้าเมรุวัดป่าคำน้ำทิพย์) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 91.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 364.00 ตร.ม พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพและป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลค่าและกำหนด	193,000	บ้านน้ำทิพย์ หมู่ที่ 11	กองช่าง											

9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนม่วงหวาน หมู่ที่ 7 (สายศาลากลางบ้าน-บ้านนายไสว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนม่วงหวาน หมู่ที่ 7 (สายศาลากลางบ้าน-บ้านนายไสว) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 488.00 ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพและป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะกำหนด	267,000	บ้านโนนม่วงหวาน หมู่ที่ 7	กองช่าง												
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังงามพัฒนา หมู่ที่ 8 (สายบ้านนางบน-บ้านนายประภาส)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังงามพัฒนา หมู่ที่ 8 (สายบ้านนางบน-บ้านนายประภาส) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 75.00 ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพและป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะกำหนด	40,000	บ้านวังงามพัฒนา หมู่ที่ 8	กองช่าง												

11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังงามพัฒนา หมู่ที่ 8 (สายบ้านนายบรรทม-บ้านนายสา นิต)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังงามพัฒนา หมู่ที่ 8 (สายบ้านนายบรรทม-บ้านนายสา นิต) ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 164.50 ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพและป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ กำหนด	88,000	บ้านวังงามพัฒนา หมู่ที่ 8	กองช่าง											
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 9 (สายบ้านหนองไม้ตาย-บ้านท่าวารี)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 9 (สายบ้านหนองไม้ตาย-บ้านท่าวารี) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 270.00 ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพและป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ กำหนด	143,000	บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 9	กองช่าง											

13	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกบ้านคำมี หมู่ที่ 10 (สายบ้านคำ มี-บ้านหนองไม้ตาย)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคำมี หมู่ที่ 10 (สายบ้านคำมี- บ้านหนองไม้ตาย) ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 390.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 2,730.00 ตร.ม. และป้าย โครงการ ตามแบบองค์การบริหาร ส่วนตำบลค่าเลาะกำหนด	390,000	บ้านคำมี หมู่ที่ 10	กองช่าง												
14	โครงการก่อสร้างเมรุป่า ชำสาธารณะบ้านหนอง แวงตาด หมู่ที่ 4	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเมรุป่าชำ สาธารณะบ้านหนองแวงตาด หมู่ ที่ 4 และป้ายโครงการ ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลค่าเลาะ กำหนด	500,000	บ้านหนอง แวงตาด หมู่ที่ 4	กองช่าง												
15	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำรูปตัวบ้าน คำ หมู่ที่ 2 (สายบ้าน นายคำไหม-บ้านนาย กัณฑ์)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวบ้านคำ หมู่ที่ 2 (สายบ้าน นายคำไหม-บ้านนายกัณฑ์) ขนาด กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร (ภายใน)ยาว 114.00 เมตร พร้อมฝา ปิดเหล็กและป้ายโครงการ(ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลค่าเลาะ กำหนดอ้างอิงจากแบบมาตรฐาน กรมการปกครองเลขที่ ท2-13)	207,000	บ้านคำ หมู่ที่ 2	กองช่าง												

16	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูบ้านคำ หมู่ที่ 2 (สายปากท่อลงหนองโปรง-บ้านนายอำพร)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูบ้านคำ หมู่ที่ 2 (สายปากท่อลงหนองโปรง-บ้านนายอำพร) ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร (ภายใน) ยาว 117.00 เมตร พร้อมฝาปิดเหล็กและป้ายโครงการ(ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ กำหนดอ้างอิงจากแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท2-13)	220,000	บ้านคำ หมู่ที่ 2	กองช่าง												
17	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูบ้านคำเลาะ หมู่ที่ 1 (สายบ้านนางบุญร่วม-บ้านนางครีม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูบ้านคำเลาะ หมู่ที่ 1 (สายบ้านนางบุญร่วม-บ้านนางครีม) ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร (ภายใน) ยาว 62.00 เมตร พร้อมฝาปิดเหล็กและป้ายโครงการ(ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ กำหนดอ้างอิงจากแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท2-13)	120,000	บ้านคำเลาะ หมู่ที่ 1	กองช่าง												

18	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูบ้านค้ำเลาะ หมู่ที่ 1 (สายบ้านนายสุนัน-บ้านนายค้ำเลาะ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูบ้านค้ำเลาะ หมู่ที่ 1 (สายบ้านนายสุนัน-บ้านนายค้ำเลาะ) ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร (ภายใน)ยาว 73.00 เมตร พร้อมฝาปิดเหล็กและป้ายโครงการ(ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลค้ำเลาะ กำหนดอ้างอิงจากแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท2-13)	133,000	บ้านค้ำเลาะ หมู่ที่ 1	กองช่าง												
19	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูบ้านวังงามพัฒนา หมู่ที่ 8 (สายบ้านนายคงฤทธิ์-วัดป่าภูวังงาม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูบ้านวังงามพัฒนา หมู่ที่ 8 (สายบ้านนายคงฤทธิ์-วัดป่าภูวังงาม) ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร (ภายใน)ยาว 92.00 เมตร พร้อมฝาปิดเหล็กและป้ายโครงการ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลค้ำเลาะ กำหนดอ้างอิงจากแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท2-13)	167,000	บ้านวังงามพัฒนา หมู่ที่ 8	กองช่าง												

20	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูบ้านวังชมภู หมู่ที่ 6 (สายบ้านนายนิรัน-บ้านนางรัศมี)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูบ้านวังชมภู หมู่ที่ 6 (สายบ้านนายนิรัน-บ้านนางรัศมี) ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร (ภายใน)ยาว 80.00 เมตร พร้อมฝาปิดเหล็กและป้ายโครงการ(ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ กำหนดอ้างอิงจากแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท2-13)	145,000	บ้านวังชมภู หมู่ที่ 6	กองช่าง												
21	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูบ้านวังชมภู หมู่ที่ 6 (สายบ้านนายรรยง-บ้านนายสมบุญ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูบ้านวังชมภู หมู่ที่ 6 (สายบ้านนายรรยง-บ้านนายสมบุญ) ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร (ภายใน)ยาว 84.00 เมตร พร้อมฝาปิดเหล็กและป้ายโครงการ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ กำหนดอ้างอิงจากแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท2-13)	153,000	บ้านวังชมภู หมู่ที่ 6	กองช่าง												

22	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูบ้านวังชมภู หมู่ที่ 6 (สายบ้านนางนายสุเตื่อ-บ้านนางรัศมี)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูบ้านวังชมภู หมู่ที่ 6 (สายบ้านนางนายสุเตื่อ-บ้านนางรัศมี) ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร(ภายใน) ยาว 84.00 เมตร พร้อมฝาปิดเหล็กและป้ายโครงการ(ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลค่าเลาะกำหนดอ้างอิงจากแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท2-13)	153,000	บ้านวังชมภู หมู่ที่ 6	กองช่าง												
23	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 9 (สายบ้านนายอุไร-บ้านนางบุญร่วม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 9 (สายบ้านนายอุไร-บ้านนางบุญร่วม) ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร (ภายใน)ยาว 31.00 เมตร พร้อมฝาปิดเหล็กและป้ายโครงการ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลค่าเลาะกำหนดอ้างอิงจากแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท2-13)	57,000	บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 9	กองช่าง												

24	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านวังงามพัฒนา หมู่ที่ 8 (สายหน้าโรงสีชุมชน-ปากทางน้ำ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านวังงามพัฒนา หมู่ที่ 8 (สายหน้าโรงสีชุมชน-ปากทางน้ำ) โดยขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.60x1.0 เมตร ยาว 36 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 3 บ่อ และฝาปิดเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะกำหนด (อ้างอิงจากแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท2-03)	56,000	บ้านวังงามพัฒนา หมู่ที่ 8	กองช่าง											
25	โครงการขยายเขตประปาบ้านน้ำทิพย์ หมู่ที่ 11 (เชื่อมต่อจากระบบประปาบ้านคำ-บ้านน้ำทิพย์)	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาบ้านน้ำทิพย์ หมู่ที่ 11 (เชื่อมต่อจากระบบประปาบ้านคำ-บ้านน้ำทิพย์) โดยทำการขยายเขตประปาท่อเมนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความยาวรวม 550.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะกำหนด	60,000	บ้านน้ำทิพย์ หมู่ที่ 11	กองช่าง											

26	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านน้ำทิพย์ หมู่ที่ 11 (สายข้างหอประปา บ้านน้ำทิพย์-หนองสิม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังบ้านน้ำทิพย์ หมู่ ที่ 11 (สายข้างหอประปาบ้านน้ำ ทิพย์-หนองสิม) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร และ ป้ายโครงการ ตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลค่าเลาะกำหนด	97,000	บ้านน้ำทิพย์ หมู่ที่ 11	กองช่าง												
----	--	--	--------	----------------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔										
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.
1	ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือ ตนเองได้ในการดำรง ชีพ โดยอาจเป็นสิ่งของหรือ จ่ายเป็นเงิน หรือ การ จัดบริการสาธารณสุขเพื่อให้ การช่วยเหลือประชาชนใน ระดับเขตพื้นที่หรือท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	อบต. คำเลาะ	สป.	←—————→										

3	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข	6,660	อบต. คำเลาะ	สป.	←											→
---	---	---	-------	----------------	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

3	โครงการส่งเสริมสนับสนุน ปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการส่งเสริมสนับสนุน ปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	9,720	หมู่บ้านใน เขต อบต. คำเลาะ	กอง ส่งเสริม การเกษตร												
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	3,100	หมู่บ้านใน เขต อบต. คำเลาะ	กอง ส่งเสริม การเกษตร												

3	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายราชสดุดีประจำปี 2564	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อ.ไชยวาน ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายราชสดุดี ประจำปี 2563 ตาม นส. อ.ไชยวาน ที่ อด 1518/784 ลว. 17 มิ.ย.62	10,000	อ.ไชยวาน	สป.	←											→
4	โครงการประชุมจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	20,000	อบต. คำเลาะ	สป.				←								→
5	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชาคมแผนชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000	อบต. คำเลาะ	สป.				←								→

4	จัดซื้อปั้มน้ำหอยโข่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาปั้มน้ำหอยโข่งขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 3.0 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 14,000 บาท	28,000	อบต.คำเลาะ	กองช่าง										
5	จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต (คอริ่ง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต (คอริ่ง)	100,000	อบต.คำเลาะ	กองช่าง										
6	จัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซลาร์เซล	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซลาร์เซลพร้อมติดตั้ง จำนวน 11 จุด จุดละ 30,000 บาท	330,000	อบต.คำเลาะ	กองช่าง										